



การประกาศทำโรสุทธิไตรมาสแรก

สูงก้าวกระโดดนิวไฮ ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

หรือ EA ที่ระดับ 1,946.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6

กว่า 967.28 ล้านบาท หรือ 98.76% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ได้สร้างความฮือฮา

ที่หุ้น EA ถูกกดวัดการณ์ แบ่งเป็น

2 ประเด็นด้วยกัน

1.เกิดจากการดำเนินธุรกิจ เพราะไตรมาส 1 นี้ไม่ได้อยู่ โดยเฉพาะในช่วงพลังงานลมที่เพิ่มขึ้น บริษัทได้ประกาศว่า หาดกังหันขนาดกำลังการผลิต 126 MW เต็มที่ หลังจากทยอย COD ไปเมื่อปีที่ผ่านมา คือวันที่ 3 มีนาคม 2560 วันที่ 10 มิถุนายน 2560 และวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยที่เพิ่มขึ้น 316 ล้านบาท หรือ 19% ขณะที่ธุรกิจไปโอดีเซล ลดลง 12% ตามราคาไปโอดีเซลที่ลดลง

2.กำไรทางบัญชีจำนวน 894.58 ล้านบาท ที่เกิดจากการซื้อ Amita เนื่องด้วยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน Amita สูงกว่าราคาที่เป็นไปได้ บริษัทคาดว่า บริษัทเป็นกำไรจากการรวมธุรกิจ ซึ่งกำไรนี้จะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียว

หากตัดกำไรทางบัญชีออกไป

# เจาะEAกำไรระห่ำ

จะพบว่าบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,047.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.92 ล้านบาท หรือ 12.45% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

นายอมร บริหาร บริษัท หรือ EA เปิด จะเริ่มจ่ายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดชัยภูมิ หรือโครงการทูนาน ขนาดกำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ โดยเดือน พ.ค.นี้จะเริ่มติดใบพัด และการก่อสร้างต่างๆ จะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 อันจะส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มและวินด์ฟาร์ม รวมทั้งสิ้น 664 เมกะวัตต์ ผลักดันรายได้ กำไร ตลอดจน

กระแสเงินสดสูงขึ้นจนทำสถิติสูงสุดใหม่ และพร้อมที่จะรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่บริษัทเตรียมการอยู่ในระยะถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทเตรียมใช้งบลงทุน 2.47 หมื่นล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจในปี 2561-2562 ทั้งการพัฒนาโครงการทูนาน การตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่เฟสที่ 1 เพื่อนำไปใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานทูนานเวียนเป็น

หลัก การขยายการลงทุนและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในสายธุรกิจไปโอดีเซล ทำสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์จำนวน 1,000 สถานี และการทำ R&D เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแผนการเติบโตในอนาคตของบริษัท

โดยได้มีการเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนที่มาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทเอง การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุน

จากพันธมิตรที่เข้าร่วมทุน แน่แน่นอนว่าแหล่งเงินทุนที่สำคัญที่คาดว่าจะมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำคือการใช้บริการจากสถาบันการเงิน หรือการออกหุ้นกู้ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วด้วยวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

และที่สำคัญเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทได้รับการเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือจาก TRIS โดยเพิ่มจาก BBB+ เป็น A- เป็นผลจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เป็นไปตามเป้าหมายมาโดยตลอดและมีกระแสเงินสดที่ดีมาก จึงยังเป็นปัจจัยบวกต่อการแสวงหาเงินทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ซึ่งจะยิ่งดีต่อแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท



อมร ทรัพย์ทวีกุล